

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SLĐTBXH-VP

Đồng Tháp, ngày tháng 8 năm 2021

V/v báo cáo định kì đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Tỉnh tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện Công văn số 425/UBND-THVX ngày 10/8/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thực hiện đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động – TB&XH rà soát, đánh giá toàn diện tác động ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến ngành như sau:

1. Đánh giá tình hình phòng, chống dịch covid-19

Đại dịch Covid-19 bùng phát với những diễn biến phức tạp, khó lường đã đặt ra nhiều thách thức, rủi ro cho tỉnh Đồng Tháp nói chung và ngành Lao động, Thương binh và Xã hội nói riêng, trong việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, đặc biệt thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế”. Dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến tình hình lao động, việc làm; lao động có việc làm giảm, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tăng; công tác đào tạo bị đình trệ; các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương gặp nhiều khó khăn hầu như phải tạm dừng... Tuy nhiên, Sở lao động – TB&XH luôn kịp thời, chỉ đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc luôn nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống dịch bệnh, mặt khác phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành năm 2021, đặc biệt là các nhiệm vụ đã cam kết với Ủy ban nhân dân Tỉnh ngay từ đầu năm.

2. Tác động ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến ngành Lao động – TB&XH

Trong thời gian qua, việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành luôn đạt kết quả tương đối cao. Tuy nhiên từ đầu năm đến nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, hiện nay ngành Lao động – TB&XH đang gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như sau:

- Tỉnh Đồng Tháp thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, áp dụng giãn cách xã hội và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hầu hết đều thuộc doanh nghiệp vừa và nhỏ, nên nhiều doanh nghiệp không đáp ứng làm việc theo phương án 3 tại chỗ phải tạm ngưng; do đó, việc sản xuất, kinh doanh bị gián đoạn, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của doanh nghiệp; tuy nhiên, quan nắm bắt, theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp, nhìn chung tình hình quan hệ lao

động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa có vụ việc phức tạp xảy ra. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 2.848 doanh nghiệp với 73.384 lao động; toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 14/7/2021, tính đến nay (02/8/2021) trên địa bàn tỉnh có 160 doanh nghiệp đảm bảo hoạt động theo phương án 3 tại chỗ, với tổng số 18.521 lao động đang làm việc; Số doanh nghiệp dừng hoạt động/tổng số doanh nghiệp: 2.688/2.848 doanh nghiệp (chiếm 94,38%); Số lao động tạm dừng làm việc/tổng lao động: 54.863/73.384 lao động (chiếm 75,76%). Riêng tại các khu công nghiệp, toàn tỉnh có 3 khu công nghiệp, có 34 doanh nghiệp trong khu công nghiệp với 14.952 lao động; đã có 16 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động.

- Tiến độ đào tạo năm học 2020-2021 của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Tỉnh gần như bị gián đoạn (có 6/13 cơ sở GDNN được trung dụng làm khu cách ly). Các trường đang tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón học sinh trở lại học khi có chỉ đạo của UBND Tỉnh. Đồng thời, do điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ nhân sự của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đặc thù của việc học nghề chủ yếu là thực hành, do đó không thể triển khai thực hiện việc dạy trực tuyến, dạy E-learning...;

- Theo kế hoạch năm 2021 sẽ tổ chức đưa khoảng 1.109 lượt người đi điều dưỡng tập trung ngoài tỉnh, nhưng đến hiện nay chưa tổ chức các chuyến đi theo như nguyện vọng đối tượng đăng ký. Lý do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước.

- Các hoạt động truyền thông, tập huấn, hội họp bị đình trệ dẫn đến các một số kế hoạch bị đọng. Tuy nhiên đã được Sở triển khai bằng văn bản thông qua các ứng dụng email, phần mềm quản lý văn bản iDesk, zalo... gửi đến các đơn vị, địa phương kịp thời chủ động.

- Ngoài ra, Sở Lao động – TB&XH đã rà soát thẩm định các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo các gói hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Tỉnh và Nghị quyết 68/NQ của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến nay, trong toàn tỉnh đã thực hiện việc hỗ trợ như sau:

Kết quả thực hiện các gói hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Tỉnh: hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, cận nghèo: Các huyện, thành phố đã cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ cho 108.924 người, đạt 99,8% với số tiền 24,5 tỷ đồng; hỗ trợ người bán vé số dạo: Các huyện, thành phố đã rà soát, bổ sung người bán vé số dạo đến thời điểm này là hơn 10.000 người bán vé số dạo, đã hỗ trợ cho 9.836 người, đạt 98%, với số tiền 14,7 tỷ đồng; hỗ trợ cho lao động tự do: Trong ngày các huyện, thành phố đã chi hỗ trợ cho 1.373 lao động tự do, nâng tổng số lao động đến nay được hỗ trợ là 39.383 người, với tổng số tiền 59 tỷ đồng, đạt 102% (so

với 38.500 lao động dự kiến được hỗ trợ); hỗ trợ cho trẻ em: Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh vừa chấp thuận chủ trương hỗ trợ cho 1.800 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng đại dịch, với tổng số tiền 540 triệu đồng (mức hỗ trợ 300.000 đồng/trẻ) từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em.

Hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Thực hiện chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Bảo hiểm xã hội đã thống nhất cho 1.176 đơn vị, doanh nghiệp, với 53.669 lao động được giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022, với số tiền giảm tạm tính cho 12 tháng là 14.952.901.736 đồng; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, đến nay Bảo hiểm xã hội đã tiếp nhận và thống nhất cho 03 doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, với 679 lao động, số tiền tạm dừng đóng là 2.896.979.800 đồng; Bảo hiểm xã hội đã xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội cho 61 đơn vị, doanh nghiệp, với 1.164 lao động để đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ theo chính sách tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương hoặc chính sách hỗ trợ ngừng việc; đã hỗ trợ cho 104 hộ kinh doanh, với số tiền 312 triệu đồng; 06 người là hướng dẫn viên du lịch, với số tiền 22,26 triệu đồng.

Riêng các nhóm đối tượng là lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; người lao động ngừng việc; lao động chấm dứt HĐLĐ không đủ điều kiện hưởng BHTN; hỗ trợ cho người đang điều trị, cách ly y tế; hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật, lao động hướng dẫn viên du lịch; hộ kinh doanh, rà soát thêm một số đối tượng người lao động tự do,..... địa phương đang tiếp tục rà soát, lập hồ sơ gửi Sở Lao động – TB&XH thẩm định để tiếp tục việc chi hỗ trợ cho các nhóm đối tượng trên.

3. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp ngắn hạn phục hồi ngành, lĩnh vực

- Triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021; tập trung huy động học sinh tốt nghiệp THCS tham gia học nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động; chủ động triển khai các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý tại các trường, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại đơn vị.

- Thay đổi hoạt động tổ chức đưa người đi điều dưỡng tập trung ngoài tỉnh chuyên sang hưởng tiền điều dưỡng tại gia đình.

- Tập trung đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến ngành; hướng dẫn triển khai văn bản, đào tạo nâng cao năng lực thông qua các ứng dụng trực tuyến...

- Tích cực phối hợp với sở, ngành liên quan và địa phương tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh (*đơn vị*) về quy trình, thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid- 19; tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện việc chi trả hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo các gói hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Tỉnh và Nghị quyết 68/NQ của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

4. Đề xuất, kiến nghị đối với UBND Tỉnh

- Tác động của đại dịch COVID-19 đến với người dân và doanh nghiệp là rất lớn, do đó để hỗ trợ cho người lao động, người dân gặp khó khăn vượt qua đại dịch, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh cùng các tổ chức chính trị - xã hội thành viên vận động, hỗ trợ người dân, người lao động gặp khó khăn, với tinh thần tương thân, tương ái.

- Tiếp tục thực hiện việc xét nghiệm COVID-19 và tiêm vắc xin cho các đối tượng là người lao động, các đối tượng yếu thế, đối tượng xã hội, người có công với cách mạng, giúp cho họ phòng, chống dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

5. Đề xuất, kiến nghị đối với Trung ương

Trung ương tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, công nghiệp không để trì trệ; có chính sách ưu đãi đối với các chủ nhà trọ để các chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê trọ cho người lao động, miễn giảm phí sử dụng hạ tầng, phí xử lý nước thải cho các doanh nghiệp.

Kính chuyển Ủy ban nhân dân Tỉnh biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Thống kê;
- Sở KH&ĐT;
- Lưu: VT, TH Sở _(TH).

GIÁM ĐỐC

Phạm Việt Công